

ĐOÀN KẾT LÀM NÊN SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG!

□ TS. ĐINH QUANG THÀNH

Đại học Giao thông vận tải

Xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn truyền thống quý báu đó “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của toàn dân tộc theo lời Hồ Chí Minh căn dặn trong *Di chúc* là một trong những thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

“KHÔNG ĐOÀN KẾT THÌ SUY VÀ MẤT, CÓ ĐOÀN KẾT THÌ THỊNH VÀ CÒN”

Từ nhận thức sâu sắc rằng, “đoàn kết làm ra sức mạnh”, “đoàn kết là thắng lợi”, Hồ Chí Minh đã không chỉ vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin để thành lập một Đảng Mácxít ở Việt Nam mà còn luôn chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, để Đảng ta thực sự là đội tiên phong, bộ tham mưu vững mạnh, người lãnh đạo - người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Ngay từ thập niên 1930, trước nguy cơ phân liệt về tư tưởng và tổ chức của những người cộng sản Việt Nam đang đe dọa bước tiến của phong trào cách mạng, Hồ Chí Minh hiểu rõ rằng, vấn đề sống còn đối với đất nước, đối với dân tộc lúc này là “phải hành động, hành động mau lẹ và kiên quyết, không được phép chậm trễ hơn nữa, thiếu một Đảng

cách mạng thống nhất lãnh đạo phong trào công nhân, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta sẽ như con tàu không có người cầm lái”¹. Trên tinh thần “bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”, Người đã sáng suốt, kịp thời, hành động kiên quyết triệu tập và tổ chức thành công Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930.

Suốt tiến trình xây dựng và phát triển, để đảm bảo vai trò lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đoàn kết thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng cách mạng: là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của sự nghiệp cách mạng, là cơ sở để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng Cộng sản là một bộ phận

trong hệ thống chính trị nhưng là lực lượng lãnh đạo, là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân, cho nên “*sự đoàn kết trong Đảng* là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”². Trên tinh thần tuyệt đối không thỏa hiệp với những xu hướng bè phái, coi sự chia rẽ là tội ác lớn nhất đối với Đảng, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Đoàn kết là một truyền thống quý báu và “đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”³. Cơ sở để xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng - “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người”, để không có hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” chính là đường lối, quan điểm và Điều lệ của Đảng; là thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng Đảng; là phát huy vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác cũng như cuộc sống đời thường của đội ngũ cán bộ, đảng viên...



Bác bắt nhịp bài ca Kết Đoàn.

Col trọng đoàn kết trong Đảng - hạt nhân cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trước khi đi xa về cõi vĩnh hằng, Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc⁽⁴⁾: “Trước hết nói về Đảng - nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hàng hải đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân tộc ta”. Đoàn kết trong Đảng ở đây theo Người là: 1) Xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng và hành động, đoàn kết đã trở thành một “truyền thống quý báu của Đảng và của dân ta”. 2) Đó là cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế - là một cội nguồn làm nên sức mạnh của Đảng. Vì thế, “các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 3) Đoàn kết phải được bảo vệ, gìn giữ và không ngừng củng cố, phát triển trong Đảng.

Trong gần 90 năm qua, thấm nhuần những chỉ dẫn của Người về đoàn kết thống nhất: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”⁽⁵⁾ và “không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”⁽⁶⁾, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành trọng trách mà

Tổ quốc và nhân dân giao phó. Trong mỗi bước chuyển của cách mạng, căn cứ vào tình hình trong nước và quốc tế, với chủ trương, đường lối đúng đắn và lãnh đạo thống nhất, với sức mạnh của khối đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và trong hành động từ Trung ương xuống cơ sở, Đảng đã lãnh đạo khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ thực tiễn lịch sử xây dựng và trưởng thành của Đảng, có thể thấy, đoàn kết trong Đảng - cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân không phải chỉ là nhiệm vụ chiến lược của Đảng mà còn là đòi hỏi khách quan của toàn thể dân tộc trong cuộc đấu tranh để giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cho nên, nhất quán và xuyên suốt, mục đích của Đảng "có thể gồm trong 8 chữ là: "ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC"⁷¹.

THẨM NHUẬN LỜI DẶN CỦA NGƯỜI VÉ ĐOÀN KẾT

Đoàn kết trong Đảng là sức mạnh, làm nên sức mạnh của Đảng, song như Hồ Chí Minh đã nói, muốn quy tụ được cả dân tộc, Đảng cách mạng phải trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, "vừa là đạo đức, vừa là văn minh", phải "tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại". Tiên phong về trí tuệ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức cách mạng; đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động của Đảng là yêu cầu khách quan, là nguyên tắc sống còn và đó là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn

dân. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng càng được củng cố thì sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc càng được tăng cường. Đảng đoàn kết, dân tộc đại đoàn kết sẽ nhân nguồn sức mạnh nội lực để đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn và nội dung này đã được khẳng định trong văn kiện các kỳ đại hội của Đảng.

Thực hiện lời dặn của Người, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng đã luôn coi việc giữ gìn đoàn kết nhất trí trên cơ sở đường lối chính trị và các nguyên tắc xây dựng Đảng là sinh mệnh của Đảng; đã kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống mọi biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng. Văn kiện các kỳ Đại hội Đảng đều nhấn mạnh vai trò của đoàn kết, coi đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là ở cơ quan lãnh đạo có ý nghĩa quyết định sự thành công của cách mạng. Đại hội XII của Đảng khẳng định: "Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc"⁷².

Theo đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Đảng. Mỗi tổ chức Đảng phải giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, trong nội bộ trên tinh đồng chí thương yêu lẫn nhau. Nhất là, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải có phẩm chất đạo đức, có vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phải thực sự công

bằng, công tâm trong xử lý công việc, thực sự là trung tâm quy tụ, đoàn kết của tổ chức Đảng, của tập thể cơ quan... Đối với những cấp ủy, tổ chức Đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát; cán bộ lãnh đạo thiếu rèn luyện đạo đức cách mạng, sa vào cá nhân chủ nghĩa; độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ thì phải kịp thời tiến hành kiểm điểm làm rõ đúng sai, xử lý nghiêm những người có khuyết điểm, để củng cố sự đoàn kết thống nhất.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các Quy định, Điều lệ Đảng, v.v.. cho thấy, vẫn còn một số tổ chức Đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Thực trạng này có biểu hiện kéo dài, chậm được khắc phục, thậm chí còn có xu hướng gia tăng không chỉ ở địa bàn cơ sở. Ở nơi này, nơi khác, không ít tổ chức Đảng chưa tôn trọng và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kiểm tra và giám sát. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định nêu

■ Đồng chí BÙI VĂN HẢI,

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang:

Không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân

Thấm nhuần lời dạy trong *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của người dân nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân như Bác hằng mong muốn. Trước khi ban hành một chủ trương, chính sách của tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống cơ sở, lắng nghe ý kiến, chia sẻ, mong muốn của người dân để mỗi nghị quyết đều phản ánh sâu sắc yêu cầu của thực tiễn, để “ý Đảng - lòng dân” là một.

Nhân thức sâu sắc vai trò trụ cột chính của sự nghiệp an sinh xã hội, thời gian qua, Bắc Giang đã có nhiều giải pháp huy động sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT)... Thực hiện Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo tuyên truyền, vận động đến từng gia đình hội viên, đoàn viên chưa có thẻ BHYT về vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, quyền lợi và



nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT. Ở mỗi thôn, tổ dân phố đều thành lập ban vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm chủ trì, cử một đoàn thể đại diện làm công tác viên cho đại lý thu BHYT ở xã, phường, thị trấn. Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 08, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở Bắc Giang tăng từ 76% lên 98%, đạt tiêu chí hướng tới BHYT toàn dân. Bên cạnh đó, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2017, Đề án phát triển giao thông nông thôn mà trực tiếp là Nghị quyết về cứng hóa giao thông nông thôn của tỉnh ra đời hoàn toàn phù hợp, và quyết sách rất “trúng” lòng dân; bảo đảm tầm nhìn dài hạn trong việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa bàn nông thôn ở Bắc Giang. Ngân sách tỉnh dành kinh phí hỗ trợ xi măng để cứng hóa đường trục thôn, đường trục nội đồng. Nhờ sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân, Nghị quyết được điều chỉnh rút ngắn thời gian thực hiện và nguồn xi măng hỗ trợ theo khả năng góp vốn đối ứng của người dân. Kết quả, thời gian thực hiện đã rút ngắn 1 năm mà chiều dài các con đường được “cứng hóa” tăng lên gấp đôi.

gương ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực chưa nghiêm. Những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân có chiều hướng gia tăng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao; những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, “lợi ích nhóm”, cục bộ địa phương... chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, dẫn đến sự đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động của một số cấp ủy còn yếu.

Trong khi đó, tác động của bối cảnh toàn cầu hóa với những

thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn đan xen; với nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường và phức tạp càng đòi hỏi Đảng phải có quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ. Hơn lúc nào hết, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng càng phải được thể hiện rõ, được khẳng định trong thực tiễn để làm cơ sở cho khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phòng và chống âm mưu, thủ

đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tinh thần Đại hội XII của Đảng và làm theo những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, tạo sự thống nhất về chính

trị tư tưởng và các chương trình hành động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bởi đây là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiếu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên, toàn Đảng phục tùng Trung ương. Cụ thể, "trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi", đảm bảo công khai, cởi mở, bình đẳng, dân chủ giữa cấp trên và cấp dưới; dân chủ trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa; kết hợp hài hòa giữa dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp, nhất là trong xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách. Để thực hiện dân chủ thực chất, phải khắc phục bệnh dân chủ hình thức; khắc phục tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, độc đoán, coi thường ý kiến người khác, coi thường quần chúng, v.v.. song cũng phải ngăn ngừa việc lợi dụng dân chủ để gây rối theo kiểu tự do vô chính phủ.

Hai là, "thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau". Coi tự phê bình và phê bình là nguyên tắc để phát triển Đảng, là thang thuốc nhằm mục đích "trị bệnh cứu người", qua đó củng cố và tăng cường kỷ luật của Đảng, phát huy dân chủ và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thông qua tự phê bình và phê bình trên tinh thần

■ **ĐỒNG CHÍ HOÀNG DUY CHINH**, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn:

"Tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa" nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với kiểm điểm 50 năm thực hiện theo *Di chúc* của Bác, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch về tổ chức đợt sinh hoạt "tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa" nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Việc đánh giá kết quả của đợt sinh hoạt sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 - 19-5-2019).

Qua các bước tiến hành "tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa", có 262/262 đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo thuộc diện ban thường vụ cấp huyện và tương đương quản lý đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm theo đúng yêu cầu, đảm bảo trung thực, thẳng thắn theo từng giai đoạn, từng cương vị công tác; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và đưa ra hướng khắc phục.

Kết quả bước đầu của đợt sinh hoạt đã phát huy tính tiến phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Khắc phục tình trạng tự phê bình và phê bình, sửa chữa sai lầm khuyết điểm mang tính hình thức, chiếu lệ; các biểu hiện thiếu tự giác và thiếu trung thực, bao che, nể nang trong sinh hoạt Đảng của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên hiện nay.



nêu gương, tự giác, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực, không mệnh lệnh, áp đặt, v.v.. mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn trong hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, "mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm

liêm chính, chí công vô tư", tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân để "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân". Đặc biệt, phải lựa chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực; thống nhất giữa nói và làm; có vai trò tiên phong, nêu gương, đi đầu trong mọi lĩnh vực, thực sự là trung

■ **ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ CÁT HOA**, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai:

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân



Đồng Nai luôn xác định việc hướng về cơ sở, sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở có tác động rất lớn đến việc tạo sự đồng thuận trong

xã hội, để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cấp ủy và chính quyền đều xây dựng chương trình công tác đi cơ sở, tiếp dân định kỳ hàng tuần, tháng, quý; định kỳ theo quy định và nhiệm vụ thực tế.

Từ 2009 đến nay, Đồng Nai đã tổ chức hàng chục nghìn lượt buổi tiếp cộng dân ở các cấp. Riêng trong năm 2018, tỉnh đã thực hiện 170 cuộc đối thoại từ cấp tỉnh đến cơ sở với nhiều nội dung nóng như: vấn đề ô nhiễm môi trường và xả rác thải sinh hoạt; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; việc tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành

chính, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ... Liên tục từ năm 2016 đến 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có nhiều buổi đối thoại với quần chúng nhân dân, với thanh niên để giải quyết và chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị để đạt. Qua các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đã khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, chính quyền, tạo sự đồng thuận tin tưởng của nhân dân.

Song song với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng là một trong những nội dung trọng tâm mà Đồng Nai tập trung thực hiện. Với những nỗ lực từ nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ, cải cách công nghệ đến đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở tiếp nhận, ... chỉ số hài lòng của nhân dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính ngày càng tăng cao. Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của 20 sở, ngành, 11/11 Ủy ban nhân dân cấp huyện, 171/171 xã phường, thị trấn đạt 96%; trên 99% người dân hài lòng với công tác cải cách hành chính của tỉnh.

■ **ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An:

Xây dựng hình ảnh người đảng viên mẫu mực

Đảng bộ và tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, trách nhiệm. Trong đó, nghiêm túc tiến hành tự phê bình và phê bình, góp phần làm

chuyển biến căn bản nhận thức, hành vi, thái độ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đặc biệt, thông qua việc chú trọng xây dựng hình ảnh người đảng viên mẫu mực, có uy tín trong nhân dân, đổi mới phong cách, tác phong công tác dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết



kiệm, chống lãng phí, những nhiễu, tiêu cực; xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trì trệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức cách mạng, "nói đi đôi với làm", cấp ủy đảng các cấp đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, dẫn xóa bỏ tâm lý "tự duy nhiệm kỳ".

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy định 08 của



**“Thường
xuyên và
nghiêm
chỉnh tự phê**

**bình và phê bình là cách
tốt nhất để củng cố và
phát triển sự đoàn kết
và thống nhất của Đảng.
Phải có tình đồng chí
thương yêu lẫn nhau”.
Coi tự phê bình và phê
bình là nguyên tắc để
phát triển Đảng, là
thang thuốc nhằm mục
đích “trị bệnh cứu người”,
qua đó củng cố và tăng
cường kỷ luật của Đảng,
phát huy dân chủ và giữ
gìn sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng.**

Trung ương về thực hiện trách nhiệm nêu gương, Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, y lại trong cán bộ, đảng viên”, định kỳ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, gắn bó giữa cán bộ với nhân dân. Trong mối quan hệ với nhân dân, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, phát

tâm quy tụ, đoàn kết của mỗi tổ chức Đảng, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tăng cường và đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra và giám sát; giám sát phải mở rộng và kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, giữ vững nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong nhiệm kỳ và hằng năm để sớm phát hiện những biểu hiện đoàn kết hình thức, “bằng mặt không bằng lòng”... Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng mất đoàn kết nội bộ khi xuất hiện những biểu hiện manh nha; đồng thời, cảnh giác và chủ động đấu tranh với việc lợi dụng bất đồng ý kiến, mâu thuẫn trong nội bộ để kích động, chống phá, phá hoại khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, dẫn đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

huy dân chủ; lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân. Trong tiếp xúc, làm việc với nhân dân, có thái độ khách quan, công tâm; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhúng nhể, gây phiền hà cho nhân dân. Qua đó, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường việc giám sát, góp ý cho cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Năm là, đẩy mạnh, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng gắn với các quy định về phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng trên các phương tiện truyền thông. Thông qua việc nêu gương, nhân rộng các tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân để “giáo dục lẫn nhau”, thiết thực giữ gìn và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng sự đồng thuận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

50 năm sau khi Hồ Chí Minh đi xa, những điều Người trân trọng, dặn lại trong *Di chúc* về đoàn kết trong Đảng vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự, đặc biệt là ở những giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. □

(1) Épghênhl Cabêlêp: *Đồng chí Hồ Chí Minh*, Nxb. Thanh Niên, H, 1998, tr.244.

(2), (3) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011, t.9, tr.368, 177.

(4) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sdd, t.15, tr.611-612.

(5) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sdd, t.13, tr.119.

(6) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sdd, t.5, tr.55.

(7) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sdd, t.7, tr.49.

(8) Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2016, tr.160.